

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, sáng ngày 1/4, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đầu phiên họp buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tại phiên họp, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội. Kết quả biểu quyết có 455/456 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuối phiên họp buổi chiều, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Quý II/2021, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh gọn biên chế các phòng, đơn vị; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân...

NAM CHÍNH

Đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm

Xã Nam Chính (Tiên Hải) có đàn lợn 180 con; trâu, bò 70 con; gia cầm 15.000 con. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 15/3 - 5/4 của UBND huyện, đến nay xã Nam Chính đã nhận khoanh trên 390 liều vắc-xin các loại để thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Để bảo đảm công tác tiêm phòng, tiêu diệt, khử trùng theo kế hoạch đề ra, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn để kịp thời kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác tiêm phòng, cũng như phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, UBND xã đã hỗ trợ tiến công tiêm và cấp bổ sung 70kg hóa chất, 200kg vôi bột cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

MANH THẮNG

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 1/4, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã vượt qua con số hơn 129,6 triệu người nhiễm và hơn 2,83 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 18 giờ ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận có thêm 14 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đều là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam lên 2.617 bệnh nhân. Hiện 2.359/2.617 bệnh nhân đã được điều trị khỏi còn 223 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 37.000 người. Chiều ngày 1/4, từ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã tiếp nhận 811.200 liều vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên của COVAX Facility. Dự kiến, gần 3,37 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 sẽ về Việt Nam trong tháng 5/2021.

Tính đến 16 giờ 45 phút ngày 1/4, trên địa bàn tỉnh còn 3 trường hợp F1, 66 trường hợp F2 còn thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, 240/240 trường hợp đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiên Hải), Trung đoàn 568 và khu cách ly của thành phố Thái Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 22 mẫu bệnh phẩm và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm từ ngày 1/1 đến ngày 1/4 lên 9.304 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

TẬP TRUNG ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý I/2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động bất lợi của dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương trong nước song các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Các nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong công tác quản trị, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,59% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách từ nội bộ nền kinh tế tăng khá. Tổng thu nội địa ước thực hiện 1.866 tỷ đồng, bằng 115,7% cùng kỳ. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo rà soát quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình và các quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế được tập trung cao, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt cùng với những nội dung chỉ đạo tháo gỡ kịp thời về cơ chế, chính sách, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng Khu kinh tế. Các hoạt động văn hóa - xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả, phù hợp với diễn

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM...

(Tiếp theo trang 1)

thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của ban tuyên giáo các cấp; nhiều đề xuất, đổi mới được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Nổi bật là đổi mới trong công tác tuyên truyền, quản trị, triển khai nghị quyết theo hướng chủ động, nhanh nhạy, hiện đại và hiệu quả, nhất là việc tham mưu tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến từ trung ương, tỉnh đến cơ sở giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời, từ đó xác định hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc triển khai tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tập trung thực hiện đồng bộ, bảo đảm theo kế hoạch. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tổng hợp, báo cáo cấp ủy và ban tuyên giáo cấp trên, tham mưu cấp ủy các cấp giải pháp giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được ban tuyên giáo các cấp tham mưu

BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

bầu cử. Trước tình hình đó, các thành viên Tiểu ban đã tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá cuộc bầu cử. Các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác huấn luyện, luyện tập các phương án tác chiến, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu

nại, tố cáo, trong đó tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc bầu cử. Ngành Y tế đã bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở thuốc bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh khác; chuẩn bị vật tư, hóa chất để thực hiện việc khử trùng tại các điểm bỏ phiếu; thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục. Các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phải công bố danh mục sách giáo khoa được phê duyệt theo quy định trước ngày 15/4/2021. Căn cứ vào số lượng sách giáo khoa đã được các cơ sở giáo dục đăng ký, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các nhà xuất bản bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục trước ngày 20/7/2021. Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tỉnh Thái Bình

giai đoạn 2020 - 2025, hàng năm, tính từ năm 2021 đến năm 2025, các cơ sở giáo dục cử tối thiểu 20% số lượng giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn đi đào tạo để đạt chuẩn. Đồng thời, lựa chọn cơ sở đào tạo, xác định hình thức đào tạo, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đầu tư đào tạo cho cơ sở đào tạo giáo viên được lựa chọn. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 4.206 giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo, trong đó mầm non là 438 giáo viên, tiểu học là 1.888 giáo viên, THCS là 822 giáo viên, trường tiểu học

SƠ KẾT THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

ngiên cứu, đầu tư vào chăn nuôi trâu, bò tuy nhiên chưa xây dựng được doanh nghiệp "hạt nhân", chưa có trang trại "lõi". Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tỉnh, lãnh đạo các địa phương cũng đã chỉ rõ những tồn tại, khó khăn đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề án trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện đề án khẳng định, đề án nhằm khai thác, phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, đưa chăn nuôi trâu, bò trở thành ngành sản xuất chính, thúc đẩy

chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, cơ cấu của ngành Nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế, bảo đảm đời sống cho người chăn nuôi. Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, thời gian tới cần tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án ở các cấp, đặc biệt là tăng cường kiểm tra trực tiếp của ban chỉ đạo cấp trên đối với ban chỉ đạo cấp dưới; đánh giá tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ngành Nông nghiệp và các địa phương quan tâm xây dựng cơ chế hỗ trợ các mô hình, trang trại đang chăn nuôi mở rộng quy mô, tổng đàn theo hướng an toàn

biến tình hình dịch Covid-19. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng mở rộng giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở hầu hết các cấp ủy, chính quyền được thực hiện tương đối nền nếp, đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm 2021; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: hoạt động sản xuất chưa có chuyển biến

rõ nét; nhiều bất cập vẫn chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời; an ninh trật tự còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; vẫn còn tư tưởng chờ đợi trong triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch chung của tỉnh, trong quý II phải hoàn thành ngay các hợp phần chuyên môn để sớm hoàn thành quy hoạch chung. Quan tâm xây dựng, rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định về phân cấp, phân quyền, qua đó vừa thu hút động lực cơ quan, đơn vị, đồng thời để xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tế, không được chủ quan, lơ là, luôn bảo đảm sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt chú trọng mặt hàng mới, thị trường mới,

phát triển dịch vụ mới và hỗ trợ khởi nghiệp. Quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; lưu ý các loại hình sản xuất mới có giá trị, có thị trường.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình cũng như tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. Giải quyết ngay các vấn đề tồn đọng, bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh, đặc biệt là ở cơ sở. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung cao công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, ý thức trách nhiệm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ĐÀO QUYN

cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện trở thành hành động tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản được triển khai theo kế hoạch...

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành nắm chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp giải pháp giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, tham mưu quản trị, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và

các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo khí thế phấn khởi của toàn xã hội về sự kiện chính trị quan trọng này. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và địa phương. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo kế hoạch năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ... Chủ động, sáng tạo hơn nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thái Thụy đã thông tin đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện Thái Thụy thời gian qua.

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như tiếp tục xây dựng phương án, kịch bản công tác bầu cử trong trường hợp có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, thống nhất đề ra các biện pháp phòng, hiệp đồng bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban đề nghị các thành

viên Tiểu ban chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những công việc đã được phân công. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường phối hợp tuần tra, nắm tình hình liên quan đến bầu cử ở cơ sở, nhất là trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài ở những địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới biển. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng

liên quan mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần tạo môi trường xã hội an toàn phục vụ cuộc bầu cử. Cùng với đó, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phân công lực lượng, bảo đảm ANTT trong suốt thời gian chuẩn bị và ngày bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối. Sở Y tế tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành kịch bản bầu cử theo tình hình, diễn tiến của dịch Covid-19; đồng thời, hướng dẫn việc bầu cử đối với cử tri là công dân nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế.

và THCS là 1.058 giáo viên.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn sách giáo khoa năm học 2020 - 2021 để việc triển khai, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 - 2022 đạt hiệu quả cao. Đối với việc nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên, các đại biểu thống nhất rút ngắn lộ trình nâng chuẩn nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất không ban hành kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đạt hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. Đối với Bình thời chương trình giáo

dục phổ thông năm 2018, thay vào đó, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo đúng nội dung của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo đúng Thông tư số 25. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức việc lựa chọn sách giáo khoa đạt hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện lộ

trình nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giáo viên phải đạt chuẩn để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện hình thức, nội dung, chi tiết dự thảo, đặc biệt là dự toán kinh phí hàng năm theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.



Tốc độ tăng số lượng đàn trâu, bò đạt 2,12%/năm.

sinh học, sử dụng đệm lót sinh học bảo đảm môi trường. Đối với các dự án nghiên cứu đầu

tư vào chăn nuôi trâu, bò có tính khả thi cao, phù hợp với chủ trương, định hướng theo

đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cùng với các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Các huyện, thành phố cần rà soát, bố trí quỹ đất ưu tiên thu hút các dự án đầu tư chăn nuôi trâu, bò; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng kỹ thuật và nhân rộng các mô hình điển hình; tổ chức lại sản xuất, từng bước thực hiện hiệu quả liên kết chuỗi. Đối với các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ngành Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chính sách hỗ trợ bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.